



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๖/๒๕๖๑

ด้วย นายภูวนัย พรหมมณี ผู้ร้อง อายุ ๔๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๐/๒๐๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงยี่โถ อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กับภรรยาซึ่งมีนามสกุลนางสาวศศิธร เกตุยินดี โดยมีได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงณัฐชา พรหมมณี ผู้เยาว์ ขณะที่ผู้เยาว์อายุได้เพียง ๑ ปี ๖ เดือน นางสาวศศิธรได้หนีหายจากบ้านไปและไม่ได้กลับมาอีกเลย ทราบภายหลังว่าไปมีถิ่นพำนักและทำงานอยู่ที่ประเทศสหราชอาณาจักรและไม่ได้ติดต่อกับผู้ร้องและบุตรผู้เยาว์อีกเลยจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันผู้เยาว์อายุ ๑๑ ปี ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันผู้เยาว์พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบ้านของนางกนกวรรณ พรหมมณี มารดาผู้ร้อง ผู้ร้องประกอบอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับพระเครื่อง ชื่อว่าร้านคิงส์พรหมมณีพระเครื่อง มีรายได้จากการทำธุรกิจดังกล่าวเดือนละ ๘๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ บาท มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ได้เป็นอย่างดี ผู้ร้องได้อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์มาตั้งแต่แรกเกิด ให้ใช้นามสกุลของผู้ร้อง ให้การศึกษาเล่าเรียน พฤติการณ์แสดงออกต่อสาธารณชน ญาติ พี่น้อง เพื่อน และบุคคลผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าผู้เยาว์เป็นบุตรของผู้ร้อง อีกทั้งมีนายกังวาลย์ พรหมมณี และนางกนกวรรณ พรหมมณี ซึ่งเป็นปู่และย่า ช่วยเอาใจใส่เลี้ยงดูผู้เยาว์อย่างดี ในเวลาที่ผู้ร้องไปทำงานนอกบ้าน ผู้ร้องมีความประสงค์จะจดทะเบียนรับรองผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนรับรองผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายต่อนายทะเบียนราษฎร อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ เนื่องจากนางสาวศศิธร ซึ่งเป็นภริยาของผู้ร้องโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานแล้วไม่สามารถติดต่อได้ มีเหตุขัดข้องไม่สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์ได้ เช่น ทำพาสปอร์ตให้บุตรเพื่อพาไปเที่ยวพักผ่อนหาประสบการณ์ในต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่อำเภोधัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้แนะนำให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาล ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงณัฐชา พรหมมณี เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี